

‘เชียงราย’เปิดตัว Explore Chiang Rai ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว



จากนี้ไปเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป จังหวัดเชียงรายเปิดตัวโครงการ Explore Chiang Rai แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) แอปพลิเคชันในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก โดย “Explore Chiang Rai” จะเป็นการรวบรวมทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว แหล่งกิน ช้อปปิ้ง ที่พัก ไว้ครบครัน

เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนโยบาย Thailand 4.0 สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงต้องการใช้ความรู้ด้านภาษามาพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้มีแนวคิดในการจัดทำเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวขึ้น

จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชัน ท่องเที่ยว Explore Chiang Rai ซึ่งได้จัดทำเป็น 3 ภาษา เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า Explore Chiang Rai แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงรายในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่แอปพลิเคชันภาษาไทย-จีนสำหรับให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีอยู่น้อย และไม่สมบูรณ์ ทางผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะจัดทำแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยในแอปพลิเคชัน มีช่องทางให้นำเสนอสินค้า บริการ และกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของตน ประโยชน์ทั้งนี้ก็จะนำมาความเข้มแข็งมาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ

แอปพลิเคชัน Explore Chiang Rai นี้ สามารถดาวน์โหลดใช้บริการได้ทั้งในระบบ IOS และ Andriod รวมถึง Website โดยค้นหาคำว่า Explore Chiang Rai หรือ <http://www.explore-chiangrai.com/> ■